

เรื่อง บ้านปางมะนาว



รายละเอียด



บ้านปางมะนาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการคลองลาน 2 หรือที่เรียกว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งได้รับกาถวายฎีกาจากชาวไทยภูเขาว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และได้รับสัญชาติไทย อีกทั้งทรงพบว่า มีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกิน มีอาชีพรับจ้างทำไร่ไถ่อยู่ มันสำปะหลัง และบางส่วนไม่มีงานทำ จึงเกิดโครงการนี้ โดยบ้านปางมะนาวตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ตำบลปางมะค่า ห่างจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 25 กิโลเมตร ประกอบด้วยชนเผ่าที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างจากคนพื้นราบ ซึ่งบ้านปางมะนาวนี้มีพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าวคือเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ชมวิวนบนเทือกเขาน้ำอุ่น นอกจากนี้ยังจัดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวเขา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้รับชมการแสดงของชาวเขาเผ่ามูเซอ คือการเต้นจะคี ซึ่งหาดูได้ยากในบริเวณอื่นๆของประเทศไทย โดยปกติการเต้นจะคีจะเต้นกันในประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขา การเต้นจะคีจะเต้นกันในบริเวณลานที่เรียกว่าลานจะคีซึ่งมีลักษณะเป็นลานกว้าง โดยชาวเขาเผ่ามูเซอเชื่อว่าระหว่างการเดินทางพระอินทร์จะอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วย คอยแพร่บุญบารมีให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งจะทำให้การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทำสวนทำไร่จะได้ผลดีด้วยนั่นเอง อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้ชมเกาะ

แก่งที่สวยงามในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยการจัดนาเที่ยวแบบทัวร์ป่า

เที่ยวบ้านปางมะนาว

คำแนะนำสำหรับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อนจะเดินทางไปยังบ้านปางมะนาวโดยบริเวณศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร 60 กม. เป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา และรวบรวมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา จำนวน 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ และมีบ้านพักไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว โดยได้จำลองบ้านของชาวเขาเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้าน ตลอดทั้งมีพื้นที่กางเต็นท์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดให้มีการแสดงของเยาวชนเผ่าม้ง เย้า และลีซอ ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ และมีสินค้าหัตถกรรมผ้าปักเครื่องเงิน ของชาวเขาจำหน่าย เป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว

คำสำคัญ : หมู่บ้าน

ที่มา : http://www.domesticthailand.com/show_place.php?id=677

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : วิจิตร โภคากร

วันที่ : 2017-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=232&code_db=610002&code_type=03